



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๑๐๗๑

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/เลขาธิการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านยุทธศาสตร์และ
พัฒนามหาวิทยาลัย/รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม)/
ผู้อำนวยการกองแผนงาน/คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (ทราบ)/
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ทราบ)

ด้วยคณะได้เสนอขอบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จำนวน ๓ หลักสูตร ประกอบด้วย

๑) ระดับปริญญาโท จำนวน ๒ หลักสูตร

๑.๑) สาขาวิชา สหวิทยาการจัดการป่าไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่

๑.๒) สาขาวิชา นวัตกรรมสหวิทยาการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย

๒) ระดับปริญญาเอก จำนวน ๑ หลักสูตร

- สาขาวิชา นวัตกรรมสหวิทยาการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย

คณะทำงานวิเคราะห์หลักสูตร และแผนการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการ
ประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ได้พิจารณารายละเอียดของหลักสูตรใหม่
ดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์การขอบรรจุหลักสูตรใหม่ตามที่คณะทำงานวิเคราะห์หลักสูตรฯ และมีมติ
เห็นชอบให้บรรจุหลักสูตรใหม่ฯ และมีข้อเสนอแนะในการเพิ่มเติมรายละเอียดของหลักสูตรให้มีความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติม
ตามข้อเสนอแนะฯ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งรายละเอียดผลการวิเคราะห์หลักสูตรใหม่ ทั้ง ๓ หลักสูตร และ
แบบเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ ตามเอกสารประกอบการประชุม

คณะกรรมการวางแผนและบริหารงบประมาณ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา
ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า ในส่วนของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมสหวิทยาการเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมสหวิทยาการเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) ที่วิเคราะห์ว่า “ไม่มีคู่แข่ง” นั้น เห็นควรพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากอาจมีบางมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในหลักสูตรดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักสูตรใหม่ที่เสนอขอบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๓ หลักสูตร ตามที่เสนอ และให้นำเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ